

BÁO CÁO

Đánh giá thực trạng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác chuyển đổi số, an toàn, an ninh mạng giai đoạn 2021-2023

Theo đề nghị của Sở Nội vụ tại Công văn số 1125/SNV-CCVC ngày 28/6/2023 về việc báo cáo đánh giá thực trạng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác chuyển đổi số, an toàn, an ninh mạng giai đoạn 2021-2023, Ban Dân tộc tỉnh báo cáo như sau:

I. Kết quả bố trí cán bộ, công chức, viên chức làm công tác chuyển đổi số, an toàn, an ninh mạng

Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ngãi không có CBCCVC chuyên trách làm công tác chuyển đổi số, an toàn, an ninh mạng, không có biên chế để tuyển dụng, sử dụng so với chỉ tiêu biên chế được giao, chỉ có 01 công chức làm công tác kiêm nhiệm, thâm niên công tác kiêm nhiệm là 01 năm.

II. Dự báo nhu cầu nhân lực làm công tác chuyển đổi số, an toàn, an ninh mạng trong thời gian tới

- Dự báo nhu cầu về số lượng CBCCVC chuyên trách làm công tác chuyển đổi số, an toàn, an ninh mạng thuộc phạm vi quản lý của cơ quan cần có trong thời gian tới để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ là 01 công chức.

- Tổng số biên chế để đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ được giao là 19 biên chế, 03 hợp đồng theo Nghị định số 161, số biên chế tăng so với năm 2023 là 02 biên chế công chức. Hiện nay Ban Dân tộc tỉnh được giao nhiệm vụ thực hiện Kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 24/11/2020 về triển khai thực hiện Quyết định số 1409/QĐ-TTg ngày 15/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch triển khai Nghị quyết số 120/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội phê duyệt Chương trình đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - Xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Chương trình này được triển khai trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi là chương trình lớn, ảnh hưởng toàn diện đến kinh tế - xã hội, đời sống của 05 huyện miền núi và một số xã miền núi của các huyện Nghĩa Hành, Tư Nghĩa, Bình Sơn. Ban Dân tộc tỉnh nhận thấy các nhiệm vụ được giao trong thời gian tới đòi hỏi yêu cầu nhiệm vụ rất cao, cần có đội ngũ công chức chuyên môn đủ số lượng để có thể thực hiện và tham mưu tốt các yêu cầu nhiệm vụ. Hiện nay số lượng biên chế được UBND tỉnh giao còn hạn chế (17 biên chế công chức bao gồm công chức lãnh đạo, quản lý), chưa đảm bảo để

triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao của Chương trình trong thời gian giai đoạn 2021-2030.

III. Thuận lợi, khó khăn, vướng mắc

- Tổng số biên chế được giao năm 2022 của Ban Dân tộc theo Quyết định số 1915/QĐ-UBND ngày 02/12/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh giao Ban Dân tộc tỉnh là 17 biên chế.

- Hiện nay, công chức phụ trách chuyên đổi số, an toàn, an ninh mạng của Ban Dân tộc tỉnh thực hiện kiêm nhiệm, không có chuyên môn về công nghệ thông tin nên gặp khó khăn nhất định khi triển khai nhiệm vụ.

IV. Chế độ, chính sách cho đội ngũ làm công tác chuyển đổi số, an toàn, an ninh mạng trong thời gian tới

Hiện tại công chức kiêm nhiệm lĩnh vực CNTT tại cơ quan khối lượng công việc lớn, thời gian làm việc ngoài giờ thường xuyên; đảm bảo cho việc triển khai, quản lý và vận hành các Hệ thống thông tin liên tục, thông suốt tránh nguy cơ mất an toàn an ninh mạng để phục vụ nhiệm vụ xây dựng Chính quyền số, chuyển đổi số của Ban, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Tuy nhiên, phụ cấp kiêm nhiệm không có, cần phải có chính sách hỗ trợ để động viên công chức phát huy tốt hơn.

V. Kiến nghị, đề xuất

Ban Dân tộc tỉnh đề nghị Sở Nội vụ xem xét, tham mưu cho UBND tỉnh quyết định bổ sung thêm 02 biên chế để Ban Dân tộc tỉnh đáp ứng tốt các yêu cầu nhiệm vụ được UBND tỉnh giao.

Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ngãi báo cáo đề Sở Nội vụ tổng hợp./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lãnh đạo Ban;
- Các phòng thuộc Ban;
- Lưu VT, Sơn.

**KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN**

Nguyễn Thế Nhân